



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.สยศ.ตร./เลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๗๖

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๕๖๙

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม และมาตรการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๕

เรียน ผบช.น., ภ.๑-๙, ก. ปส. สทส. กมค. สอท. และ ตชด.

ตามวิทยุ ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๑๒๕๒ ลง ๒๕ มี.ค.๖๕ กรณีประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๕ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร. โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็นประธาน และได้มีการจัดประชุมไปแล้ว นั้น

ผอ./เลขานุการฯ ขอส่งสรุปรูปข้อสั่งการประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๕ ของผู้บังคับบัญชา มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พล.ต.ต.

(ม.ล.สันธิกร วรารณ)

ผบก.ผอ./เลขานุการฯ

สรุปข้อสั่งการประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม
และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๕
ตามวิฤต.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๑๒๕๒ ลง ๒๕ มี.ค.๖๕
วันอังคารที่ ๕ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร.
ประธาน : พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑ - ๕) และ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป) ร่วมประชุม

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)	<p>๑. ตามที่ ตร. ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติสายงานป้องกันปราบปรามระดับ รอง ผกก. - สว. จำนวน ๕ รุ่น เสร็จสิ้นแล้ว กำชับให้ทุกหน่วยนำผลที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับกำลังพลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มี.ย.๖๕ โดยจะมีการตรวจสอบประเมินผลการฝึกภายในเดือน ก.ค.๖๕</p> <p>๒. กำชับหัวหน้าสถานีให้ดำเนินการตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบ Crimes ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น สถานที่เกิดเหตุ พฤติการณ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ</p> <p>๓. กำชับให้เข้มงวดกวาดขันจับกุมสถานบริการที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบมีการปล่อยปละละเลย จะพิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้รับ</p> <p>๔. ให้ทุกหน่วยทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการณ์เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน และทำการฝึกซ้อมตามรูปแบบที่ได้รับการฝึกอบรมฯ โดยให้มีความพร้อมและสามารถสาธิตให้ผู้บังคับบัญชาดูได้</p> <p>๕. ในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ๒๕๖๕ กำชับให้ทุกหน่วยยึดหลัก Covid Free Setting , Universal Prevention และมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด (สแกนข้อมูล QR Code แนบท้าย)</p>	<p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙ ก.</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙ ก.</p> <p>ทุกหน่วย</p>
พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๒)	<p>๑. การปราบปรามและแก้ไขปัญหาคารพนัน ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทุกหน่วยกำชับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชามีให้กระทำผิดวินัย และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตร. ดังนี้</p> <p>๑.๑ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๑๔๒๘ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำราวจกระทำผิดวินัย</p> <p>๑.๒ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๙๑๖ ลง ๑๓ มี.ค.๖๕ เรื่อง การดำเนินการในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาคารพนัน</p>	<p>ทุกหน่วย</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๒) (ต่อ)	<p>๑.๓ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๕๒๓ ลง ๘ ก.พ.๖๕ เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา การพนัน</p> <p>๒. กำชับสายตรวจงานป้องกันปราบปรามทุกหน่วยให้เน้นการ ฝึกยุทธวิธีตำรวจ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม (SOP)</p> <p>๓. ให้ทุกหน่วยมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยเฉพาะกรณีการ ทำร้ายร่างกายในสถานพยาบาล หรือการยกพวกตีกันระหว่าง กลุ่มผู้ต้องหาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ หาก ผบ.ตร. ไปตรวจราชการ พื้นที่ใด ให้สาธิตการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อแสดงถึงความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. กำชับการแต่งเครื่องแบบสายตรวจแบบใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ สายตรวจแต่งเครื่องแบบสายตรวจแบบใหม่ให้ถูกต้องตามที่ ตร. ได้สั่งการไปแล้ว</p>	<p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p> <p>ทุกหน่วย</p>
พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๔)	<p>๑. งานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการฯ ให้เข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบ สถานบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามี ฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นเหตุสำคัญ/น่าสนใจ ให้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยด่วน ในโอกาสแรก พร้อมทั้งรายงานตามวิทยุสั่งการของ ตร. ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน</p> <p>๒. งานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายธุรกิจรักษาความ ปลอดภัย ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้หน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัยฯ ดำเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้ บช.น. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายฯ สรุปผลในภาพรวมแล้ว รายงานให้ทราบ</p> <p>๒.๒ ทุกหน่วยนำแนวทางและมาตรการป้องกันการกระทำ ผิดกับผู้เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อน ขณะ และหลังเกิดเหตุ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บช.น., ภ.๑ - ๙ ก. ปส.</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๔) (ต่อ)</p>	<p>๓. งานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้ สทส.(สส.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กมค. ร่วมกันพิจารณาแบบร่างและรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ ๑๙๑ ของ บช.น. และ ภ.๑ - ๙ กับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ศูนย์ระดับจังหวัดขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอโครงการศูนย์ ๑๙๑ แห่งชาติ</p> <p>๓.๒ ให้ สทส.(สส.) เป็นเจ้าภาพ ในการกำหนดวิธีการลดจำนวน สายก่อกวนที่โทรเข้าศูนย์ ๑๙๑ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าว่า ภายในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต้องมีสายก่อกวนที่โทรเข้าศูนย์ ๑๙๑ น้อยกว่า ๓% ของสายโทรเข้าทั้งหมด โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนและแก้ไขปัญหาตรงนี้ โดยอย่าสร้างภาระให้หน่วยงาน โดยการไปตามจับกุมหรือตักเตือนผู้โทรก่อกวน เพราะหลายครั้งที่ตำรวจไปตรวจสอบ ผู้ก่อกวนส่วนใหญ่เป็นเยาวชน และผู้ไม่สมประกอบ ซึ่งหากดำเนินคดีตามกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อองค์กร และไม่สามารถลดจำนวนสายก่อกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สทส.(สส.) กมค. น. ภ.๑ - ๙</p> <p>สทส.(สส.) น. ภ.๑ - ๙</p>
<p>พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๕)</p>	<p>๑. กำชับการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามเป้าหมายระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไป เน้น ระดมกวาดล้างอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด</p> <p>๒. กรณี การยิงปืนในที่สาธารณะ (ยิงปืนขึ้นฟ้า) ให้ดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>๓. ให้นำเครือข่ายจากโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p>	<p>บช.น., ภ.๑ - ๙ ก. ปส. ตชด. สอท.</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙ ก.</p> <p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p>
<p>พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป)</p>	<p>๑. ให้ถือปฏิบัติตามวิทฤษฎี ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๒๙๓ ลง ๒๘ ต.ค.๖๔ แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันนักเรียน/นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ และวิทฤษฎี ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๔๒๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๖๔ กำชับมาตรการในเชิงรุก โดยให้มีการเชิญผู้บริหารสถาบันที่มีความขัดแย้งร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการในการป้องกันเหตุร่วมกัน</p>	<p>บช.น., ภ.๑ - ๙</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป) (ต่อ)	๑.๑ โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และมีการ วางมาตรการในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในโรงพยาบาล ๑.๒ ในส่วนของการเชิญผู้บริหารมาวางมาตรการร่วมกัน ให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๒. หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้เป็นไปตามหลักยุทธวิธี โดย ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ง่าม ปืนช็อตไฟฟ้า (Taser) ให้พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ๓. กำชับ ภ.๓ และ ภ.๔ ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๓.๒ ให้กวดขันจับกุมแหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ ที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	บช.น., ภ.๑ - ๙ ภ.๓ , ภ.๔

พล.ต.ต.



(ม.ล.สินธิกร วรวรรณ)

ผบก.ผอ.เลขาธิการฯ

๙ เม.ย.๖๕



สแกน QR Code

มาตรฐานความปลอดภัย

(Covid Free Setting)